
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๑๙  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที ่ ๔  กมุภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายภราดร  ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอ่างทอง  พรรคภูมิใจไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฝุ่น  
PM  ๒.๕  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญและจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้ปรับปรุงระบบการจัดท าน้ าประปาส่วนภูมิภาค  
จังหวัดสกลนคร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักด์ิ  ทองศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๑.๐๔ – ๑๒.๑๖  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม  
แยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ปัญหาไฟฟา้สอ่งสว่างถนนในพืน้ทีชุ่มชนเมืองหลวง
ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
เขื่อนดาดท้องคลอง  คลองโคกคราม  คลองเสือน้อย  และคลองทรงกระเทียม  เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑ – ๒  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  ก าหนดวันสารทเดือนสิบให้เป็นวันหยุดราชการ  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นางลินดา  เชิดชัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อชาติ  เรื่อง  มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วม  
บริษัท  ขนส่ง  จ ากัด  (บขส.)  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  จ านวน  ๒  กระทู้ถาม  คือ 

๑) เรื่อง  ปัญหาความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการของบุคลากร  
ทางการศึกษาในต าแหน่งอัตราจ้าง  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

๒) เรื่อง  การทบทวน  แก้ไข  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ถามดังกล่าว  ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษา
ที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  และระเบียบวาระรับรองรายงาน
การประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ  ดังน้ี 

๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
กลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิก
โรงเรียนขนาดเล็ก  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน
อย่างเป็นระบบ  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  
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ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ านวน  ๙  ครั้ง  คือ 

ครั้งที่  ๘  เป็นพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๙  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๑  ถึงวันศุกร์ที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑๐  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑๑  เป็นพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑๒  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑๓  เป็นพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑๔  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑๕  เป็นพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  และ 
ครั้งที่  ๑๖  วันพุธที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๙  ครั้งดังกล่าว 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรไดแ้จ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
๑. รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   

นางอัญชลี  ศรีอ าไพ  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี  กรมบัญชีกลาง  นายชุมพล  
สุวรรณกิจบริหาร  นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสินธุ์   นางสาวอทิรา  โสตโยม   
นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธุ์  นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ์  นายพลจักร  นิ่มวัฒนา  
และนางสาวสุนิดา  สุสันทัด  และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖  ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี  
กรมบัญชีกลาง  และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง  ตอบช้ีแจง 

๒. รายงานประจ าป ี ๒๕๖๒  ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ที่ประชุมรับทราบ    
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๓. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนกรกฎาคม – กันยายน  
๒๕๖๓) 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให ้ 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)   นายปกรณ์  ปรียากร   
นายสุรพงษ์  มาลี  นายสุขุมพงศ์  โง่นค า  นายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี  นายวิชญ์พิพล   
ติวะตันสกุล  นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  นายธงธน  เพิ่มบถศรี  นายวินัย  ดะห์ลัน  
นางสาวสุนทราลักษณ์  เพ็ชรกูล  นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ  นางสาววรรณภา  
คล้ายสวน  ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  นายดนุชา  พิชยนันท์  
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ  
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑  และข้อ  ๗๖ 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)  เสนอรายงาน  
สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยน  
ปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ตอบชี้แจง  
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว 

๔. (ร่าง)  แผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้

อนุญาตให้  นายปกรณ์  ปรียากร  นายสุรพงษ์  มาลี  นายสุขุมพงศ์  โง่นค า  นายปุณณลักขิ์  
สุรัสวดี  นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล  นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  นายธงธน  เพิ่มบถศรี  
นายวินัย  ดะห์ลัน  นางสาวสุนทราลักษณ์  เพ็ชรกูล  นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ  
นางสาวกานดา  ชูเชิด  นางสาวภัทรพร  เล้าวงค์  นางสาววรรณภา  คล้ายสวน  ผู้แทน
จากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  นายดนุชา  พิชยนันท์  เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ  ที่ปรึกษา 
ด้านนโยบายและแผนงาน  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑  และข้อ  ๗๖  



-  ๖  - 
 

ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณารายงานดังกล่าวไปในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๕๓  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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